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รายงานการประชุมคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐคร้ังที่ 2/2560 
วันจันทร%ที่  27 กุมภาพันธ% 2560  เวลา 15.30 น. 
ณ ห-องประชุม 1 - 2 ศูนย%การประชุมแห1งชาติสิริกิติ์ 
........................................................................................ 

คณะทํางานท่ีเข-าร1วมประชุม 
1. พลเอก อนุพงษ� เผ�าจินดา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  หัวหน!าทีมภาครัฐ 
2. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) หัวหน!าทีมภาคเอกชน 
3. นายนําชัย   พรหมมีชัย แทน พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ  คณะทํางาน 
     รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
4. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ แทน พล.ต.อ.อดุลย�  แสงสิงแก!ว  คณะทํางาน 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคม  
     และความม่ันคงของมนุษย� 
5. นางเกศรา   มัญชุศรี  ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย  คณะทํางาน  
6. นางสาวกรรณิกา  ว�องกุศลกิจ แทน นายอิสระ  ว�องกุศลกิจ  คณะทํางาน 
     บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
7. นายวิชัย   อัศรัสกร  รองประธาน บริษัท เวิลด�เทรดด้ิง จํากัด คณะทํางาน 
8. น.พ.พลเดช  ป=>นประทีป เลขาธิการ สถาบันชุมชนท!องถ่ินพัฒนา คณะทํางาน 
9. นายอนุรักษ�  เรืองรอบ แทน นายพลากร วงศ�กองแก!ว  คณะทํางาน 
     สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน 
10. นายภูมิ    ศิรประภาศิริ แทน นายศุภชัย เจียรวนนท�  คณะทํางาน 
     บริษัท ทรูคอร�ปอเรชั่น จํากัด 
11. นายโกสุม  เมฆมงคลชัย แทน นายสรัญ  รังคสิริ   คณะทํางาน 
     บมจ. ปตท. 
12. นายภูริสร�  รักจํารูญ  แทน นายยุทธนา  เจียมตระการ  คณะทํางาน 

บริษัท ปูนซีเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน)  
13. นายอภิชิต  ประสพรัตน� แทน นายธนารักษ�  พงษ�เภตรา  คณะทํางาน 

บริษัท ทักษิณปาล�ม (2521) จํากัด  
14. นายโยธิน   ธรรมจํารัส แทน นางสาวบุษบา  จิราธิวัฒน�  คณะทํางาน 
     บริษัท กลุ�มเซ็นทรัล จํากัด 
 

ผู-เข-าร1วมประชุมภาครัฐ 
กระทรวงมหาดไทย 
1. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช� อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
2. นายธนา  ยันตรโกวิท แทนนายจรินทร�  จักกะพาก   
     อธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน 
3. นางฉัตรพร  ราษฎร�ดุษดี ผู!ว�าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
4. นายทวีป  บุตรโพธิ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
5. นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล ผู!อํานวยการสํานักเสริมสร!างความเข!มแข็งชุมชน 
     กรมการพัฒนาชุมชน 
6. นางปาริชาต   บุญญาวิวัฒน� ผู!อํานวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
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7. นางสาวฉัตรประอร นิยม  พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี 
8. นายกู!เกียรติ   ญาติเสมอ ผู!อํานวยการกลุ�มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ กรมการพัฒนาชุมชน 
9. นางสาวมนทิรา เข็มทอง  ผู!อํานวยการกลุ�มงานประสานแผนและข!อมูล กรมการพัฒนาชุมชน 
10. นายทองคูณ  บุญศร  ผู!อํานวยการกลุ�มมาตรฐานการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชมุชน      
11. นางอาภร  โพธิ์เจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 
12. นางสาวพรสุดา ณ สงขลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 
13. นายศุภฤกษ�  แสนแก!ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 
14. นายฉัตริน  สุวรรณหงส� นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน 
15. นางสาวนันทรัตน�  สุขศรี  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 
16. นางสาวบุบผา อุทัยทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ  

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 
 

กระทรวงการท1องเท่ียวและกีฬา 
1. นายพงษ�ภาณุ  เศวตรุนทร� ปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
 

องค%การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท1องเท่ียวอย1างย่ังยืน (องค%การมหาชน) 
1. พันเอก นาฬิกอติภัค  แสงสนิท ผู!อํานวยการองค�การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 

เพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (องค�การมหาชน) 
2. นายสุเทพ  เก้ือสังข�  รอง ผู!อํานวยการองค�การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ             

เพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (องค�กรมหาชน) 
3. นางสาววรรณวิภา   ภานุมาต หัวหน!างานเสริมสร!างศักยภาพการท�องเท่ียว  
4. นายเสกสรร  ผินนารี  เจ!าหน!าท่ีสื่อสารองค�กร (อพท.) 
5. นายรัฐพล  เลียววิจักขณ� เจ!าหน!าท่ีสื่อสารองค�กร (อพท.) 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ% 
1. นายวิชาญ  อิงศรีสว�าง ผู!ตรวจราชการกรมประมง 
 

กระทรวงพาณิชย% 
1. นางศิริภา  กุลธิลก  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย� 
2. นางสาวดวงพร   วิสุทธิธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย� 
 

กระทรวงวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี 
5. นางสาวพสุภา  ชินวรโสภาค แทน นางลักษมี  ปลั่งแสงมาศ   

ผู!ว�าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และ  
     เทคโนโลยีแห�งประเทศไทย 
 

ผู-ร1วมประชุมภาคเอกชน 
1. นายประวิช  สุขุม  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
2. นางสาวกฤตยา  สัจจพงศธร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภาค 3350  
                                                     โรตารีสากล 
3. นางลดาวัลย�  กันทวงศ� ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
4. นางสาวนพเก!า สุจริตกุล  ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
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5. นายระวิพันธ�  แผ!วพาลชล บมจ. ปตท. 
6. นายสิทธิพงษ�  ติยเวศย�  บมจ. ปทต. 
7. นางดาราวรรณ ศรีรัตนประภาส บจก. กลุ�มเซ็นทรัล 
 

ผู-ร1วมประชุม บจก.ประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย) 
1. นายมีชัย    วีระไวทยะ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสมสุข  บุญญะบัญชา กรรมการ 
3. นางต!องใจ  ธนะชานันท� กรรมการผู!จัดการและเลขานุการ 
 

บจก.ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) 
1. นายสุรพล  เศวตเศรนี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย�ฯ 
2. นางธารทิพย�  ศิรินุพงศ� บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรีฯ 
3. นางอรสา  โตสว�าง  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ 
4. นายกรัณย�  สุทธารมย� กรรมการผู!จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรีฯ 
5. นายชายพงษ�  นิยมกิจ  กรรมการผู!จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรีฯ 
6. นางสุดใจ  ผ�องแผ!ว  กรรมการผู!จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรีฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 

พลเอก อนุพงษ� เผ�าจินดา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน!าทีมภาครัฐ และนายฐาปน 
สิริวัฒนภักดี กรรมการผู!อํานวยการใหญ� บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) หัวหน!าทีมภาคเอกชน 
ประธานร�วมในการประชุม กล�าวเป=ดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ-งให-ทราบ 
 แถลงผลการดําเนินงานคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) 
 พลเอก อนุพงษ�  เผ�าจินดา หัวหน!าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม กล�าวว�า ในวันนี้
ถือเปOนวันสําคัญยิ่งของคณะทํางานฯ เพราะเปOนการแถลงผลการทํางานของคณะใน 1 ปPท่ีผ�านมาในการทํางาน
ของทุกภาคส�วน เปOนโอกาสอันดีท่ีสื่อมวลชนจะได!มีโอกาสซักถามถึงการทํางานต�าง ๆ ของคณะทํางานของเรา 
เค!าโครงท่ีมา คือ รัฐบาลภายใต!การนําของ พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวความคิดว�า   
ทางภาคราชการได!ดูแลพ�อแม�พ่ีน!องประชาชนมาโดยตลอด หมายถึงการทํางานปกติของทุกรัฐบาลท่ีผ�านมา 
ต�อมามีการทํางานร�วมกันของภาครัฐและเอกชน คือ กรอ. แต�ส�วนใหญ�เปOนการทํางานในลักษณะท่ีไปดูว�า 
ภาคเอกชนมีความติดขัดในเรื่องอะไร ไม�ว�าจะในเรื่องของกฎหมาย การบริการภาครัฐ หรือปSญหาข!อขัดข!องท่ี
ทําให!ภาคเอกชนมีอุปสรรคในการดําเนินงาน ก็จะแก!ไขร�วมกัน โดยจะมี กรอ. ในระดับรัฐบาล หรือ กรอ. 
จังหวัด กลุ�มจังหวัด ท่ีจะแก!ไขปSญหา ท�านนายกฯ คิดว�าถ!าเรารวมกําลังเปOนประชารัฐ คือ เอาท้ังภาคราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน มาช�วยกันแก!ปSญหาของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย�างยิ่งปSญหาของพ่ีน!อง
ประชาชน น�าจะทําให!ประเทศชาติมีการพัฒนาข้ึนไปได!ในทุก ๆ ด!าน ไม�ว�าจะเปOนด!านเศรษฐกิจ สังคม    
ความม่ันคง จึงเปOนท่ีมาของคณะทํางาน 12 คณะ คณะของเรา คือ คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ขอบเขตกว!าง ๆ ของการทํางาน คือ การดูแลพ�อแม�พ่ีน!องประชาชนในการประกอบอาชีพ ไม�ว�า
จะเปOนฐานอาชีพใด เกษตรกรรม การแปรรูป การท�องเท่ียว ก็จะไปดูว�าติดปSญหาอะไร ก็จะไปช�วยเหลือ    
โดยขอเน!นย้ําว�า เปOนการรวมกําลังของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปOนประชารัฐ ท่ีสําคัญยิ่ง คือ 
ได!น!อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปOนกรอบในการดําเนินการ เม่ือเราทํางานไปทุกคนก็ทราบดีว�า 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะนําเราไปตอบโจทย�ของสหประชาชาติ ท่ีเรียกว�า Sustainable 
Development Goal ท้ัง 17 ข!อ  
  ในการทํางาน ภาครัฐมีคณะทํางานนี้ ส�วนภาคเอกชนจะมีการจัดต้ังส�วนเติมเต็มกัน  
ซ่ึงภาครัฐทําไม�ได! คือ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด อยู�ตรงกลาง ส�วนในระดับพ้ืนท่ีจะมี
การจัดต้ังคณะทํางานในระดับจังหวัด ส�วนประชารัฐรักสามัคคีพ้ืนท่ี จะเปOนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
ต�าง ๆ ก็จะทําหน!าท่ีส�วนท่ีภาครัฐทําไม�ได! คือ ทําในเรื่องเชิงการค!า เชิงธุรกิจ ไม�ว�าจะเปOนเรื่องความรู! 
การตลาด การพัฒนาสินค!าในส�วนเติมเต็มภาครัฐ ภาคเอกชนก็จะมีในส�วนนี้ ถ!าจะให!เรียนถึงความต!องการของ
รัฐบาลในส�วนนี้ อยากให!มีบริษัทในรูปของเปOนบริษัท Social enterprise หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม มาดูแล     
พ่ีน!องประชาชน และสร!างรายได!กลับไปสู�สังคม ไม�ได!ทําธุรกิจในเชิงกําไรเข!า สู�กระเปfาตนเองได! รายได!จะกลับ
ไปสู�สังคม ไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ซ่ึงมีความคืบหน!ามาก 
 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน!าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุม แจ!งให!    
ท่ีประชุมรับชมวีดิทัศน�ประมวลภาพการทํางานตลอดปP 2559 และหนังสือรวมเล�มการรายงานประจําปP 2559 
ซ่ึงมีรายละเอียดต�าง ๆ ท่ีสอดคล!องกับ Thailand 4.0 ในแต�ละหน!าจะมี QR code สามารถ scan และ 
upload ไปท่ี youtube ก็จะเห็นข!อมูลข�าวสาร ภาพกิจกรรม วีดิทัศน�และคําอธิบายเนื้อหาต�างๆ และชี้แจง
กรอบการดําเนินงานในรอบปPท่ีผ�านมา เปOนเรื่องของการวางโครงสร!างเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีการ
เริ่มต!นอย�างท่ีประเทศไทยยังไม�เคยมีมาก�อน โดยได!รับความกรุณาจากภาครัฐ ไม�ว�าจะเปOนกระทรวงพาณิชย� 
กรมสรรพากร ในการจดจัดต้ังเปOนนิติบุคคล ในลักษณะท่ีเปOนวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีไม�แสวงหากําไร โดยมี
เปmาหมายชัดเจน สามารถเรียกได!เปOน code ตัวเลข 1-3-5-76-1 
 1 คือ 1 เปmาหมาย เปOนการสร!างรายได!ให!กับชุมชน เพ่ือประชาชนมีความสุข  
 3 คือ 3 กลุ�มงาน ได!แก� เกษตร แปรรูป และท�องเท่ียวโดยชุมชน เพราะว�าเกษตรเปOน
เรื่องใกล!ตัวของพ่ีน!องในชุมชน และถ!าจะให!พ่ีน!องในชุมชนมีรายได!ท่ีดีข้ึน ก็ต!องสามารถแปรรูปและสร!าง
มูลค�าเพ่ิม ส�วนเรื่องการท�องเท่ียวโดยชุมชน เราสามารถระดมให!มีคนเดินทางไปท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียว
โดยชุมชน เพราะเวลาคนไปเท่ียวก็ต!องมีการจับจ�ายใช!สอย ซ้ือหาอาหาร ทานขนม ซ้ือของฝากของท่ีระลึก    
ก็จะเปOนประโยชน�ให!กับ 2 กลุ�มงานแรก ดังนั้น ก็จะเห็นว�า มีความสัมพันธ�กันอย�างมีนัยสําคัญ โดยมี
กระบวนการร�วมกันในระดับชุมชน  
 5 คือ 5 กระบวนการ ประกอบด!วย การเข!าใจถึงปSจจัยการผลิต การสร!างองค�ความรู! 
การตลาด การสื่อสาร การบริหารจัดการ ท่ีจะช�วยเติมเต็มและต�อยอดองค�ความรู!และความคิดให!กับชุมชน  
 76 คือ การจัดต้ังบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีในระดับจังหวัด 76 จังหวัดท่ัวประเทศ  
 1 คือ 1 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด 
การตอบคําถามผู-ส่ือข1าว 

คําถาม แผนดําเนินงานนอกเหนือจากท่ีวางโครงสร!างไว!ในปP 2559 แล!ว ในปP 2560 จะเปOนอย�างไร  
คําตอบ ระบุไว!แล!วในหน!า 66 (รวมเล�มการรายงานประจําปP 2559) สําหรับ 2 ไตรมาสแรกของปP 

คือ มกราคม – มิถุนายน 2560 มี roadmap หรือแนวทางชัดเจนว�าจะขยายผลอย�างไร ตลอดถึงไตรมาส 3 
และ 4 อาจจะยังไม�ได!ระบุรายละเอียดซ่ึงจะดูผลงานในชุมชนและจะนํากลับมาประเมิน และกําหนดออกมา
เปOนแนวทางในการปฏิบัติงานในช�วงครึ่งปPหลัง ต�อไป  

คําถาม การสร!างรายได!ให!กับชุมชนและสร!างมูลค�าเพ่ิมให!กับชุมชนอย�างไร  
คําตอบ ตัวอย�างหน!า 57 (รวมเล�มการรายงานประจําปP 2559) เช�น ลําไย สามารถทําให!พ่ีน!อง

เกษตรกรชาวไร�ลําไยขัวมุง อ.สารภี มีรายได!ต�อ crop 12,000 บาท และมากไปกว�านั้น ไม�ใช�แค�รายได!ของ
คนในชุมชน แต�เปOนความเชื่อมโยงของหลายภาคส�วนเข!าด!วยกัน และมีความร�วมมือจากภาคเอกชน Tops  
เข!ามาช�วยรับผลผลิตลําไยไปกว�า 100,000 กิโลกรัม หรือประมาณ 100 ตัน และธนาคารกรุงเทพช�วย     



~ 5 ~ 
 

จัดเงินให!เกษตรกรก�อน และรอท่ีจะรับเงินจาก Tops นี่ถือเปOนตัวอย�างสําคัญของการทํางานจากทุกภาคส�วน 
ไม�ว�าจะเปOนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน นอกจากนี้ มีโครงการท่ีจัดทํา
เพ่ือเปOนประโยชน�ของกลุ�มงานในระดับประเทศ เช�น  

 - เครื่องสีข!าวฉบับครัวเรือน ท่ีอยากจะส�งเสริม ไม�ได!เปOนการเปลี่ยนแปลงระบบการค!าข!าวแต�
อย�างใด แต�เน!นให!ความสําคัญของการส�งเสริมการรับรู!ว�า ข!าวในประเทศไทยมีความหลากหลายกว�า 84 สายพันธุ� 
และการปลูกในแต�ละพ้ืนท่ีจะได!คุณภาพในเรื่องของผลผลิตการเกษตรแตกต�างกัน ด!วยคุณภาพดิน น้ํา อากาศ 
ท้ังนี้ได!รับความกรุณาจากหน�วยงานภาครัฐ ไม�ว�าจะเปOนกระทรวงเกษตรฯ ในเรื่องของการจดสิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร� GI เรื่องของ GAP เรื่องของเกษตรปลอดภัย ปลอดสารเคมี เกษตรอินทรีย� ต!องใช!เวลา ต!องสามารถ
ปรับตัว มีองค�ความรู! ถือเปOน Smart farmer  

 - ผ!าขาวม!า โครงการผ!าขาวม!าท!องถ่ิน หัตถศิลปvไทย จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
พร!อมด!วยภาคเอกชนท่ีเข!ามาช�วยกันสร!างการรับรู!เรื่องผ!าขาวม!า เพราะสามารถทอ และหาซ้ือได!ง�ายในทุกพ้ืนท่ี 
ในประเทศไทย แต�ยังไม�สามารถเรียกราคาได!สูงมากนัก ราคาท่ีรับรู!ตอนนี้คือ 100 กว�าบาทข้ึนไป แต�ตอนนี้
เรากําลังจะเน!นให!มีผ!าขาวม!าท่ีบ�งบอกถึงเอกลักษณ�ท!องถ่ิน ไม�ว�าจะเปOนสี ลวดลาย (pattern) กําลังจะมี   
การร�วมกับ designer ในเดือนมีนาคมนี้ ผ!าขาวม!าของเรา 6 ชุมชน จะไปจัดแสดงท่ี Tokyo Fashion Week 
กรุงโตเกียว เปOนการทํางานร�วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกับภาคเอกชน designer ผ!าขาวม!าท!องถ่ิน และผู!นํา
ชุมชนท่ีเปOนตัวแทน ชุมชนละ 1 ท�านเดินทางไปด!วยกัน  

คําถาม ทุนต�างชาติท่ีเข!ามาซ้ือกิจการมีผลต�อการปรับแผนของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี หรือไม�  
โดยเฉพาะท่ีเข!ามาซ้ือผลผลิตการเกษตร พ�อค!าคนกลาง หรือล!งคนจีนท่ีเข!ามาซ้ือ  

คําตอบ ในรูปแบบของการค!าเปOนเรื่องของ Market mechanism หรือกลไกตลาด มีผู!รับซ้ือถือว�า 
โชคดี แต�ท่ีสําคัญ คือ หาทางออกให!เกษตรกร ไม�ใช�มีผู!รับซ้ือรายเดียว ทําอย�างไรให!มีหลายราย โดยเฉพาะการ
บริโภคจากคนท!องถ่ินด!วยกันเอง จะเห็นตัวอย�างในหนังสือท่ีรวบรวมผลงาน จะเห็นว�า ลําไยเปOนตัวอย�างหนึ่งท่ี
เราร�วมมือกับทุกภาคส�วน เปOนการรวมพลัง เปOนประชารัฐโดยแท!จริง ในการสร!างประโยชน�ให!เกษตรกรชาวไทย  
  พลเอก อนุพงษ�  เผ�าจินดา หัวหน!าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม ได!ให!ข!อคิดเห็น   
ในประเด็นนี้ว�า สรุปให!ง�ายๆ ว�าเม่ือคณะทํางานของเราไปดูแลพ�อแม�พ่ีน!องประชาชน ไม�ว�าประกอบอาชีพอะไร 
ท่ีเราเรียกว�าเศรษฐกิจฐานราก เรามีโครงสร!างสําคัญ คือ ภาครัฐ มีคณะกรรมการท่ีทําร�วมกัน คือ ภาครัฐมี  
พลเอก อนุพงษ� เผ�าจินดา เปOนหัวหน!าทีม ทางภาคเอกชน มีคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี เปOนหัวหน!าทีม และได!รับ
ความร�วมมือจากภาคเอกชนหลายภาคส�วน กล�าวได!ไม�หมด แต�มีรายละเอียดในเล�มเอกสารในการทํางานเราไป
เปOนเหมือนพ่ีเลี้ยงให!กับพ่ีน!องประชาชนท่ีประกอบอาชีพ ไม�ว�าจะทําอาชีพอะไรก็แล!วแต� เกษตร แปรรูป 
ท�องเท่ียว ถ!าติดขัดเรื่องอะไร ไม�ว�าจะปSจจัยการผลิต องค�ความรู! การตลาด การสื่อสาร การบริหารจัดการ 
อะไรก็แล!วแต� เราจะไปเติมเต็มให! ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีได!จัดต้ังบริษัทข้ึนมา ส�วนกลาง คือ บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด และส�วนจังหวัดคือ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม) จํากัด ในการดําเนินการส�วนท่ีภาครัฐทําให!ไม�ได! ก็จะมีบริษัท Social enterprise เข!าไปช�วยทําให!เกิด
ได! ถ!าเปOนในระดับพ้ืนท่ี จังหวัดต�าง ๆ ก็สามารถเชื่อมโยงกันได! ไม�ว�าจะพ้ืนท่ีหรือห�วงโซ�คุณค�า หมายความว�า 
จังหวัดนี้ทําอย�างหนึ่ง ไปให!อีกจังหวัดหนึ่งแปรรูปได! แต�ถ!าข!ามไปใน scale ท่ีใหญ�ข้ึนบริษัทประชารัฐ         
รักสามัคคีประเทศไทย ก็สามารถดําเนินการได! ไปจับเรื่องอะไรก็ได! ท่ีทําให!ประชาชนมีการพัฒนาข้ึน หารายได!
มากข้ึน  
  นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด ได!ให!
ข!อคิดเห็นในประเด็นนี้ว�า สิ่งท่ีพยายามทํากันในปPท่ีผ�านมา และคงต!องทําอีกระยะยาวนาน คือ ช�วยให!คนท่ีอยู�
ปลายทางมีโอกาสมีชีวิตท่ีดีข้ึน หรืออีกมุมหนึ่ง คือ ช�วยให!คนจนหายจน แล!วขณะนี้เปOนท่ียอมรับแล!วว�า          
มีเส!นทางเดียว คือ เส!นทางธุรกิจ ไม�ใช�เส!นทางสังคมสงเคราะห� ไม�มีท่ีไหนท่ีเปOนไปได! เพราะฉะนั้นเราต!องช�วย
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ให!คนพ!นความยากจน โดยให! 2 อย�าง คือ 1) ความรู!หรือทักษะเรื่องธุรกิจ 2) โอกาสในการกู!เงินในอัตราปกติ 
มีภาคเอกชนอีกเยอะเข!ามาช�วยเหลือได! โดยไม�หวังผล ถ!าทุกคนมีเงินมากข้ึน ธุรกิจทุกระดับก็จะดีข้ึน
เช�นเดียวกัน ขอฝากทุกส�วนในห!องนี้ให!มีวิสาหกิจเพ่ือสังคมประจําโรงเรียน สอนให!เด็กนักเรียนทําธุรกิจเปOน
ต้ังแต�เด็ก โตข้ึนจะได!ช�วยตัวเองได! จะได!ไม�ต!องย!ายถ่ินฐานออกไปมาก และท่ีสําคัญคือ ควรต!องสอนให!เด็กไทย
แบ�งปSนเปOน ขอชมรัฐบาลท่ีนึกเรื่องนี้ได! และขอให!ส�วนต�าง ๆ ของสังคมเข!ามาช�วย และเชื่อว�าส�วนต�าง ๆ ของ
สังคมก็ยินดีเข!ามาช�วย  

คําถาม 1,200 กลุ�มท่ีทําไปท่ัวประเทศ รายได!ของแต�ละกลุ�ม เพ่ิมข้ึนเท�าไหร� แล!วต้ังเปmาอย�างไรบ!าง  
คําตอบ พลเอกอนุพงษ� เผ�าจินดา หัวหน!าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม กล�าวว�า ตัวเลขขอติด

ไว!ก�อน ถ!าเค!าติดปSญหาอะไร เราก็จะไปช�วยเค!าในส�วนนั้นภายใต!กลไกท่ีมีตามท่ีเรียนให!ทราบ ถามว�าต้ังเปmาให!
เปOนตัวเชิงปริมาณอย�างไร คงตอบได!ยากเพราะเปOนเรื่องของกลไกของตลาดส�วนหนึ่ง ความพึงพอใจของ
ประชาชนส�วนหนึ่ง แต�เราจะทําให!เค!าดีข้ึน ไม�ว�าจะพัฒนาคุณภาพ ยกตัวอย�างท่ีคุณฐาปนชี้แจง/ภูเก็ตชี้แจง/ 
ผลไม!ลูกเดิมแต�ทําให!ขายได! ต้ังเปmายากว�าขายได!เท�าไหร� แต�จะทําให!มีการประกอบอาชีพดีข้ึน  
 นางอรสา โตสว�าง กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ กล�าวว�า ภูเก็ตสร!างสับปะรด 
ตอนแรกลูกละ 35 บาท ช�วงล!นตลาดลูกละ 25 บาท ชาวบ!านรู!สึกว�า ในการลงเงินไปไม�คุ!ม ก็เลยคิดว�าจะหา
เงินก!อนแรกให!หวือหวาก�อน เพ่ือให!เอาเงินก!อนนี้กลับไปพัฒนาร!านค!าท่ีจะมีท่ีขายสินค!าท่ียั่งยืนข้ึน จะทํา
อย�างไรให!ลูกละ 35 บาทเปOนลูกละพันได! จึงพบว�า สับปะรดเปOนสิ่งท่ีคนจีนในจังหวัดใช!ไหว!เจ!าช�วงตรุษจีน   
ใช!ไหว!เทวดาเปOนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุด จึงได!นําเอาสับปะรดจาก 2,000 ไร� ในภูเก็ต 7 ล!านลูก แต�เราขอ 100 ลูก
ท่ีดีท่ีสุดเพ่ือท่ีจะส�งให!คนท่ีสนใจ ชาวบ!านและเกษตรจังหวัดร�วมกันทํางาน ใช!ตัวเลข 1,543 ในการต้ังราคา 
(1 คือ สับปะรดภูเก็ตต!องการเปOนท่ีหนึ่ง  543 คือ ตารางกิโลเมตรของจังหวัด และบวกอีก 1,000 บาท)   
จึงเปOนท่ีมาของราคาขาย 1,543 บาท จํานวน 100 ลูก ขายหมด ในวันแถลงข�าว และตอนนี้ชาวบ!าน
เดินหน!าพัฒนาร!านค!าของตัวเองด!วยเงินก!อนนี้  
 พลเอกอนุพงษ� เผ�าจินดา หัวหน!าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม ให!ข!อคิดเห็นเพ่ิมเติม
ในประเด็นนี้ว�า เปOนสิ่งท่ีอยากให!ทราบความแตกต�างเวลาภาคเอกชนเข!าไปทํา ท่ีภาครัฐเคยทํามาเราก็จะทราบ
ว�า สับปะรดกิโลละเท�าไหร� ตกตํ่าสุดถึง 25 สตางค�ต�อกิโลกรัม อย�างไรก็ตาม แม!ว�าเราไม�ได!ต้ังเปmา แต�เราก็จะ
ไปเก็บความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ เรื่องเพ่ือสรุปการทํางาน  
 นายฐาปนสิริวัฒนภักดี หัวหน!าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุม กล�าวว�า สําหรับ
ตัวชี้วัด (KPI) กลางปPนี้ สิ้นเดือนมิถุนายน เชิงปริมาณ คือ 1) รายได!ต�อหัวของคนในชุมชน 2) เน!นในเรื่องของ
จํานวนสินค!าท่ีได!รับการพัฒนา 3) การเพ่ิมจํานวนกลุ�มเปmาหมาย หรือชุมชนในพ้ืนท่ีต�าง ๆ  
 ตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ วัดยาก แต�สนใจท่ีจะลงไปทําร�วมกับสถาบันวิชาการ มหาวิทยาลัย
ต�างๆ เราวัด 2 ตัว คือ 1) องค�ความรู!ท่ีชุมชนได!รับ ไม�ว�าจะเปOนการพัฒนาสินค!าต�าง ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน เช�น       
การบริหารจัดการ การทําบัญชี การบริหารกระแสเงินสด การลงทุน ฉะนั้นวัดยากหน�อย บางทีรู!แต�ไม�ได!มา
ดําเนินการประกอบธุรกิจเปOนประโยชน� 2) คุณภาพของคนในชุมชน หรือคุณภาพชีวิต ซ่ึงเจาะจงลําบากเพราะ
ความสุขแต�ละคนไม�เท�ากัน ข้ึนอยู�กับความพึงพอใจ ถ!ามีแถลงข�าวอีกครั้งจะไม�ใช�เพียง 1,200 ชุมชน แต�จะมี
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากปP 2559 เปOนการวางโครงสร!าง รูปแบบการดําเนินการ จะเห็นว�าปP 2559 พ่ึงเป=ดบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีครบทุกจังหวัด เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2559 ท่ีผ�านมา ปPนี้จึงเปOนการไล�ติดตามผลรวมท้ัง
หาผลลัพธ�ท่ีเปOนประโยชน�ต�อคนในชุมชน ฉะนั้นกลางปPนี้จะนับอีกทีว�า สร!างรายได!เพ่ิมเติมให!กับชุมชนเท�าไหร� 
มีจํานวนคนในชุมชนมากเพ่ิมข้ึนเท�าไหร�อย�างไร 
 พลเอก อนุพงษ�  เผ�าจินดา หัวหน!าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม กล�าวเพ่ิมเติมว�า 
เรามีคณะทํางาน 76 จังหวัด 76 บริษัท ลงไปดูในพ้ืนท่ีตัวเอง volume คือไปได!เปmาหมายมาเท�าไร สมมติ 
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จังหวัดหนึ่ง ไปดูแล!วได!เกษตร 1 เรื่อง ท�องเท่ียว 1 แปรรูป 1 รวม 3 เรื่อง จากนั้นไปเปOนโค!ชให!ว�า ดูว�าทํา
แล!วเพ่ิมการขายให!ได!ไหม เปOนตัวชี้วัดตัวท่ีสอง แล!วตัวท่ีสามคือดีข้ึนไหม 

คําถาม รายได!ต�อหัวมีตัวเลขหรือไม� หรือยังไม�ได!ทําไว! 
คําตอบ พลเอก อนุพงษ�  เผ�าจินดา หัวหน!าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม กล�าวว�า รายได!  

ข้ันตํ่าของประเทศชาติมีอยู�แล!ว แต�ว�าเราจะไปทําให!เขามีรายได!เท�าไหร� เราไม�ได!กําหนด แต�เราก็จะไปเก็บ
ข!อมูลว�าเขาดีข้ึนแค�ไหน อย�างไร จะได!เห็นกลางปPนี้ ตัวกลุ�มเปmาหมายจะมากข้ึน และจะมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 

คําถาม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมีส�วนในการเข!าไปช�วยโครงการนี้อย�างไร 
คําตอบ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช� เลขานุการร�วมภาครัฐ กล�าวว�า งานของกรมการพัฒนาชุมชน คือ 

งานท่ีอยู�ในชุมชน ตําบล หมู�บ!าน เพราะฉะนั้นพอเปOนคณะทํางานฯ นี้ ท�าน รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
มอบหมายให!กรมการพัฒนาชุมชน เปOนเลขานุการ เปOนเจ!าภาพร�วมกับภาคเอกชน งานก็สอดคล!องกัน
ยกตัวอย�าง เรื่องรายได! มีข!อมูลความจําเปOนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 12.9 ล!านครัวเรือน และมีข!อมูลเลข 13 หลัก
ของบัตรประชาชน ดังนั้นสามารถตรวจสอบได!ว�า ประชาชนมีรายได!เพ่ิมข้ึนหรือไม� หลังจากทําไปได! 1 ปP อันนี้
เปOนตัวเลขแน�นอน และเปOนตัวเลขท่ีสูงมาก เพราะขณะนี้ตัวเลขท่ีทยอยมาเปOนตัวเลขเศรษฐกิจในระดับชุมชน
ข้ึนมาหลังจากท่ีบริษัทประชารัฐรักสามัคคี กับ คสป. ร�วมกันทํางาน ท่ีผ�านมาเราลงพ้ืนท่ีเกือบทุกจังหวัด    
ส�วนใหญ�เสียงตอบรับดีมาก และชื่นชมคณะทํางานชุดนี้ โดยสรุป คือ งานของกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะ
เลขานุการร�วมภาครัฐ สอดคล!องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดยตรง  

 พลเอก อนุพงษ�เผ�าจินดา หัวหน!าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม ได!ให!ข!อคิดเห็น
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า เรายังมีอีกหลายกระทรวง และมีของดีๆ เยอะยกตัวอย�าง กระทรวงเกษตรฯ มีสิ่งดีๆ มี
องค�ความรู!มากทีเดียว ในงานนี้เองเวลามีอะไรติดขัดเรื่องความรู! เราจะใช!กระทรวงเกษตรฯ ลงไปช�วยดู แต�เรา
จะไม�ทําแบบเก�า แบบท่ีเป=ดอบรมพืชไร� ถ!าเค!าทําพืชไร� ทํานาทําข!าว ติดปSญหาอะไร เราก็ลงไปดู ในขณะเดียวกัน
กระทรวงพาณิชย� ก็จะไปบอกว�า ตอนนี้ในตลาด Supply เยอะแล!วนะ เราจะเข!าไปแนะนําให!ทําอะไรดีข้ึน   
ทําให!เกิดความแตกต�าง  

คําถาม ในฐานะภาคประชาสังคมตลอด 1 ปPท่ีผ�านมา ได!เข!ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ   
ฐานรากและประชารัฐอย�างไรบ!าง  

คําตอบ ดร.อนุรักษ� เรืองรอบ คณะทํางานจากสถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน กล�าวว�าในส�วนของ     
ภาคประชาสังคม ทํางานร�วมกับคณะนี้ต้ังแต�ต!น คือ ต้ังแต�กระบวนการท่ีมี MOU มีการร�วมหารือระหว�าง 
พอช. กับ คณะทํางาน E3 ต้ังแต� 4 มกราคม 2559 และ MOU 13 มกราคม 2559 และลงพ้ืนท่ีทํางาน
ร�วมกันมาตลอดอย�างเข!มแข็ง โดยเฉพาะพอช. ทํางานกับสภาองค�กรชุมชนท่ัวประเทศ กับเครือข�ายสวัสดิการ
ชุมชนท่ัวประเทศ เม่ือเกิดกลไกข้ึนมาอย�างประชารัฐรักสามัคคีท้ัง 76 จังหวัดเราก็เชื่อมโยงให!ภาคีให!พ่ีน!องใน
ชุมชนได!เชื่อมโยงกันในท้ัง 3 กลุ�มงาน ท้ังเรื่องของเกษตร มีเกษตรอินทรีย�อยู�ในนั้น การแปรรูป การท�องเท่ียว 
ถือว�าเปOนการทํางานร�วมกันอย�างท่ีไม�เคยเกิดข้ึนมาก�อน  

 น.พ. พลเดช  ป=>นประทีป คณะทํางาน จากสถาบันชุมชนท!องถ่ินพัฒนา ให!ข!อคิดเห็นเพ่ิมเติม
ในประเด็นนี้ว�า เรื่องของภาคประชาสังคม ส�วนใหญ�แล!วเข!ามาร�วมเปOนกรรมการ คณะทํางาน ผู!ร�วมถือหุ!น 
ผู!จัดการ เปOนบทบาทสําคัญในการทํางานเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคม  

นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน!าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุม  กล�าวเพ่ิมเติมว�า
ตัวอย�างในหน!า 57 (รวมเล�มการรายงานปP 2559) ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม� โดยคุณเดโช กรรมการ
ผู!จัดการ ท่ีเปOนตัวแทนจากภาคประชาสังคมเข!ามาทํางานโดยส�งเสริมเกษตรกรชาวไร�ลําไย เชื่อมโยงกลับมาท่ี
ภาคเอกชน  
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คําถาม  เจอปSญหาการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวท่ีนครศรีธรรมราช ผลิตภัณฑ�ด!านการท�องเท่ียว ความ
ปลอดภัยด!านการท�องเท่ียว มีหน�วยงานท่ีจะแก!ปSญหาได!โดยตรงหรือไม� เพราะรู!สึกว�าคณะนี้จะมีด!านการ
ท�องเท่ียวเข!ามาส�งเสริมด!านการตลาดค�อนข!างมาก 

คําตอบ  นายพงษ�ภาณุ  เศวตรุนทร�  ปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา กล�าวว�า ยุทธศาสตร�ด!าน
การท�องเท่ียวโดยชุมชนเปOนยุทธศาสตร�หลักของกระทรวงฯ และเรื่องความปลอดภัย ปPนี้จะเน!นเปOนพิเศษความ
ปลอดภัย ไม�ใช�เพ่ิมเจ!าหน!าท่ีฝ�ายปกครอง ทหารและตํารวจเพียงอย�างเดียว แต�เจ!าบ!าน เจ!าของชุมชนต!อง
ร�วมกันสอดส�องดูแลรักษาความปลอดภัยให!กับนักท�องเท่ียวด!วย  ขณะนี้ภายใต!ประชารัฐมีโครงการ Amazing 
Thai Host เปOนโครงการท่ีนําผู!สูงอายุเข!ามาร�วมดูแลสอดส�องความปลอดภัยให!กับนักท�องเท่ียว งบประมาณ
กลางปP 2560 จัดสรรเดือน มีนาคม เมษายน โดยอาสาสมัครเข!ามาทํางานในท!องถ่ินของตัวเอง และปP 2561 
จะมีการต้ังงบครบทุกจังหวัด ความปลอดภัยเปOนหน!าท่ีของคนไทยทุกคน หน!าท่ีของชุมชนทุกชุมชน  

 พลเอก อนุพงษ� เผ�าจินดา หัวหน!าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม ให!ข!อคิดเห็น
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า เรื่องความปลอดภัยของนักท�องเท่ียวมีหลายประเด็นท่ีจะมอง  ความปลอดภัยจาก โจร 
ขโมย เปOนเรื่องหนึ่ง ท�านผู!ว�าราชารจังหวัด กับท�องเท่ียวกีฬาจังหวัด ได!มีการบูรณาการร�วมกับตํารวจ 
เจ!าหน!าท่ีฝ�ายปกครอง เจ!าหน!าท่ีท!องถ่ิน ช�วยกันดูแล ให!เกิดความรักพ้ืนท่ี ส�วนในเรื่องทางกายภาพ การทํา
กล!อง CCTV การทําแสงสว�างในจุดคับขันท่ีจะเกิดอาชญากรรมข้ึนได!อีกเรื่อง คือ ความปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร เช�น เรือสปPดโบ�ท การเดินทางท่ัวไป ก็มีการวางแผนดําเนินการ การดับเพลิง ก็มีการวางแผนดําเนินการ
โดยกรมปmองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีโครงสร!างอาสาสมัครท่ีดูแล มีการเตรียมการเรื่องมาตรฐานของ
เจ!าหน!าท่ีกู!ภัยต�างๆ  ทําให!เรื่องเหล�านี้เปOนมาตรฐานระดับโลกท่ียอมรับได!  

 เรื่องการของบประมาณโครงการ Thai Host เราจะใช!ข!าราชการเกษียณแล!ว มีเครื่องแบบ
เล็กน!อยเพ่ือให!ดูรู! ซ่ึงจะช�วยสื่อสารให!นักท�องเท่ียวได!เข!าใจ ใช!ภาษาได!หลากหลาย ทําให!นักท�องเท่ียวเข!าใจ 
และอาสาสมัครพวกนี้ก็จะช�วยเติมเต็ม รายได!อาจจะไม�คุ!มกับท่ีทํา แต�จะมีค�าตอบแทนบ!างในระดับหนึ่ง  

คําถาม  ต้ังเปmางบประมาณปP 2560 ไว!เท�าไรของธุรกิจท่ีเปOนตัวต�อยอดหรือท่ีประสบความสําเร็จ
มาแล!ว โครงการวางงบประมาณไว!เท�าไหร�  

คําตอบ นายฐาปนสิริวัฒนภักดี หัวหน!าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุม  กล�าวว�า นอกจาก
ท่ีท�าน พงษ�ภาณุ ชี้แจงไป จริง ๆ แล!วยังสามารถเชื่อมโยงไปท่ีท�านผู!บริหารของ อพท. ดร.นาฬิกาอติภัค    
แสงสนิท เม่ือสักครู�ผู!สื่อข�าวคงได!สัมภาษณ�กรรมการผู!จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรีท่ีได!พูดถึงเรื่อง
ของงานท่ี อพท. ได!ลงไปทําในพ้ืนท่ี เม่ือวานนี้ ทีมงานได!ลงไปในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ไม�ว�าจะเปOนแหล�งท�องเท่ียว
โดยชุมชนของชากแง!ว  ต.ห!วยใหญ� หรือท่ีตะเคียนเต้ีย สิ่งเหล�านี้เปOนความเชื่อมโยงของหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีมี
ผลงานเปOนท่ีประจักษ� 

 นายสุรพล  เศวตเศรนี กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย� ให!ข!อคิดเห็นเพ่ิมเติมใน
ประเด็นนี้ว�า  ยกตัวอย�างจังหวัดบุรีรัมย� ในหน!า 61 (รวมเล�มการรายงานปP 2559) พ้ืนท่ีเปmาหมาย คือ       
บ!านสนวนนอก ดําเนินการ 5 กระบวนการ ซ่ึงการท�องเท่ียวโดยชุมชนใช!หลักการของ อพท. และพยายามทําให!
เกิดรายได!เพ่ิมเติม รวมท้ังการประสานงานกับหน�วยงานราชการท่ีมีงบประมาณอยู� เช�น ได!ทํางานร�วมกันกับ
กระทรวงการท�องเท่ียวฯ อีกส�วน คือ พัฒนาชุมชน เม่ือเดินไปด!วยกันแล!วจะเห็นปSญหาท่ีต!องการเติมเต็ม    
ซ่ึงจะต!องใช!งบประมาณสาธารณูปโภค หรือการสร!าง installation เช�น ปmาย เรื่องความสะดวก ความสะอาด 
การทํากิจกรรม เราก็ได!งบจากพัฒนาชุมชนในการเข!าไปเพ่ิมเวลาพักอาศัย ให!ระยะเวลาเข!ามาอยู�ใน 
homestay ยาวข้ึน จัดให!มีการสอนทอผ!าเปOนจุดดึงดูดให!ใช!เวลานานมากยิ่งข้ึน เพ่ือให!เรียนรู! ก็จะได!เงิน    
เข!ามาเพ่ิม อีกส�วนหนึ่งได!จากกระทรวงท�องเท่ียวฯ  ในการจัดกิจกรรมและภูมิทัศน� เปOนการเดินไปร�วมกัน 
หมายถึงว�า งบประมาณจะมาจากส�วนต�าง ๆ ถ!าเรามีแผนชัดเจน แล!วในเรื่องของการตลาดจะได!ในเรื่องของ
การท�องเท่ียวทํางานเชิงบูรณาการร�วมกัน  
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 พลเอก อนุพงษ�เผ�าจินดา หัวหน!าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม ให!ข!อคิดเห็นเพ่ิมเติม
ว�า ถ!าพูดถึงกรณีสนับสนุนโดยภาครัฐลงไปในภาคส�วนต�าง ๆ ของประเทศทุกเรื่อง จะมีการทํางบประจําปP     
มีผสมกันไม�ว�าจะเปOนเรื่องของงานตามหน!าท่ีของกระทรวง  กรม ต�าง ๆ เช�น เรื่องท�องเท่ียว ความปลอดภัย
ต!องติด CCTV หรือติดแสงสว�าง เงินก็จะลงไปในสายของกระทรวงมหาดไทย ลงไปท!องถ่ิน อบต. อบจ. 
เทศบาล ก็สามารถลงไปส�วนหนึ่ง ก็จะมีงบตามหน!าท่ี (function) ลงไปส�วนหนึ่ง ถ!าไปดูแล!ว ท�าเรือไม�ดี ก็จะมี
งบลงไปทางกระทรวงคมนาคมไปทําท�าเรือ ท�ารถ ถนนหนทางท�านมีชัยพูดถึงว�า ต!องมีการสร!างความเจริญ  
ลงไปในพ้ืนท่ีไม�ให!มากระจุกอยู�ท่ีเมืองหลวง การท่ีคนแห�มากระจุก ปSญหาเกิด รถติด สัญจรลําบาก แต�พอทุก
คนกลับไปพ้ืนท่ีตัวเองช�วงเทศกาล ปSญหาหมด  

 ดังนั้น ถ!ากระจายความเจริญลงไปในพ้ืนท่ี ใช!ศักยภาพพ้ืนท่ีน�าจะเปOนหนทางท่ีเราน�าจะทําใน
เชิงยุทธศาสตร�พ้ืนท่ี ฉะนั้นรัฐบาลมองเห็นว�า ทุกจังหวัดทุกพ้ืนท่ี ทุกกลุ�มจังหวัด มีศักยภาพในตัวเองไม�ว�าเปOน
การเกษตร การค!าขายถ!าอยู�ติดกับแนวประเทศเพ่ือนบ!าน จึงได!เกิดการใช!งบประมาณลงไปยังกลุ�มจังหวัด และ
รัฐบาลใช!ไปแล!วในงบปP 2560 จํานวนประมาณ 190,000 กว�าล!านบาท นอกจากนั้น ในปP 2561 ต้ังงบประมาณ 
100,000 กว�าล!านบาท ลงไปใน 6 ภาค เพ่ิมเติมภาคตะวันออก มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC (Eastern 
Economic Corridor) แยกมา และแยกปSญหาจังหวัดชายแดนภาคใต!ลงไปอีกส�วนหนึ่ง ทุกกระทรวงก็จะไปทํา 
เช�น จังหวัดต!องทําถนนเพราะการเชื่อมโยงการท�องเท่ียวยังไม�สะดวก คนท่ีทําคือกระทรวงคมนาคม ถ!าเปOน
เรื่องการเกษตรอาจเปOนของกรมชลประทานต!องทําท่ีเก็บน้ําเพ่ิมเติม จะเปOนงบของกระทรวงเกษตร สรุปแล!ว
จะมีงบเพ่ิมเติมของท้ังกลุ�มจังหวัดในปPนี้ และปPต�อไปในเรื่องของภาค เพ่ิมเติมจากงบปกติ  

คําถาม  กระทรวงเกษตรฯ มีส�วนสนับสนุนด!านการเกษตรอย�างไรบ!าง  
คําตอบ  นายนําชัย พรหมมีชัย ผู!แทนรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� กล�าวว�า มีข!าราชการ

ในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย�างยิ่งในส�วนของภูมิภาคท่ีอยู� กับผู!ว�าราชการจังหวัด กับพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะเรื่องประชารัฐ การแก!ปSญหาชุมชนในพ้ืนท่ี เรามีหน�วยงานพร!อมท่ีจะดําเนินงานมาโดยตลอดเรื่องน้ํา 
พืช สัตว� ประมง มีงานวิจัยท่ีจะแก!ปSญหาเหล�านั้นได!  

 พลเอก อนุพงษ�เผ�าจินดา หัวหน!าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม ให!ข!อคิดเห็นเพ่ิมเติม
ในประเด็นนี้ว�า เรื่องสําคัญอย�างยิ่ง คือ คณะทํางานด!านการเกษตร เกณฑ�ท่ีเราคิดว�าอยากให!เกษตรกร คือ 
เกษตรอินทรีย� ซ่ึงท�านบอกว�ายาก อย�างไรก็ตาม ระหว�างทางท่ีจะไปสู�เกษตรอินทรีย�อาจจะเริ่มท่ีเกษตร
ปลอดภัย หรือเกษตร GAP ซ่ึงกระทรวงเกษตรฯจะเปOนหลัก เพราะเราเชื่อม่ันว�า ในอนาคตถ!าเราเดินไปโดยท่ี
ไม�ยึดโยงอยู�บนเกษตรปลอดภัย ต�อไปจะขายสินค!าเกษตรไม�ได! ฉะนั้นต!องการเรื่องนี้มาก เปOนเรื่องสําคัญ  

คําถาม  ตัวเลขงบประมาณท่ีเราใช!ปPนี้กับปPท่ีแล!ว  
คําตอบ พลเอก อนุพงษ�เผ�าจินดา หัวหน!าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม กล�าวว�า รัฐบาลใช!ไป

แล!วในปPงบ 2560 จํานวนประมาณ 190,000 กว�าล!าน /ในปP 2561 ต้ังงบประมาณ 100,000 กว�าล!าน
บาท ตัวเลขของภาคยังไม�จบ ขณะนี้ยังทําอยู� จังหวัดไหนจะทําอะไรบ!าง ยังไม�มีตัวเลขท่ีแน�นอนออกมา  

 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน!าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุม กล�าวว�า คณะนี้  
ปP 2559 ใช!งบประมาณเท�าไหร� อยากให!ดูในรายงานประจําปP กิจกรรมบางอย�างไม�ได!ใช!เม็ดเงินแต�เปOนการ
ทํางานร�วมกันของทุกภาคส�วน ยกตัวอย�าง ลําไย ผู!ซ้ือผู!ขายมีโอกาสเจอกัน ไม�ได!ใช!งบในการทํากิจกรรมการ
ทํางานร�วมกันทุกภาคส�วนไม�ได!เก่ียวข!องกับงบประมาณโดยตรง แต�ต!องเข!าใจแยกแยะกัน งบภาครัฐจะเปOน
ส�วนช�วยในการสนับสนุน ซ่ึงคณะเรามี 3 คํา คือ ชุมชนลงมือทํา เอกชนช�วยขับเคลื่อน รัฐบาลช�วยสนับสนุน 
ฉะนั้นมีเม็ดเงินของภาครัฐอยู�แล!ว  

 พลเอก อนุพงษ�  เผ�าจินดา หัวหน!าทีมภาครัฐประธานร�วมในการประชุม กล�าวว�าสรุปว�า  
เรื่องการใช!งบของรัฐ ปP 2560 มีเพ่ิมเติมจาก พรบ. ปP 2560 งบเพ่ิมเติมให!กลุ�มจังหวัดตาม พรบ. เงินกู! 
ประมาณ 190,000 ล!านบาท    แต�ตัวเลขท่ีแน�นอนจะแจ!งให!ทราบ เพราะเปOนเรื่องของกระทรวงการคลัง
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ไม�ใช�ของคณะทํางานชุดนี้ ส�วนเรื่องงบปP 2561 ทราบว�าจะไม�เปOนงบเพ่ิมเติม แต�จะเปOนงบตาม พรบ.
งบประมาณจะเข!าสภา แต�ตอนนี้ยังไม�มีตัวเลข จะต!องขอเข!าไปใน พรบ.งบประมาณ และจะจบเม่ือผ�านสภา
เปOน พรบ.ออกมา ตอนนี้ยังทําแผนกันอยู�  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                 

ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันศุกร%ท่ี 27 มกราคม 2560 
นายประวิช สุขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชนได!แจ!งต�อท่ีประชุมว�า ฝ�ายเลขานุการร�วมท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน ได!จัดทํารายงานการประชุมคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันศุกร�ท่ี 27 มกราคม ๒๕60 จึงนําเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดรับรอง (ตามเอกสารแนบ) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัด 
 นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช� เลขานุการร�วมภาครัฐ ได!รายงานผลการดําเนินงาน        
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐต�อท่ีประชุม ดังนี้ 
 3.1.1 การคัดเลือกกลุ�มเปmาหมายของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด         
ได!คัดเลือกเพ่ือดําเนินการสนับสนุน ดังนี้  
 ด!านการเกษตร ยอดรวมกลุ�มเปmาหมาย จํานวน 441 กลุ�ม เพ่ิมจากเดือน
มกราคม 2560 จํานวน 233 กลุ�มเปmาหมาย 
 ด!านการแปรรูป ยอดรวมกลุ�มเปmาหมาย จํานวน 530 กลุ�ม เพ่ิมจากเดือน
มกราคม 2560 จํานวน 294 กลุ�ม 
 ด!านการท�องเท่ียวโดยชุมชน ยอดรวมกลุ�มเปmาหมาย จํานวน 325 กลุ�มเพ่ิม
จากเดือนมกราคม 2560 จํานวน 144 กลุ�ม 
 รวมกลุ�มเปmาหมาย ณ เดือนกุมภาพันธ� 2560 จํานวน 1,296 กลุ�มเพ่ิมข้ึน
จากเดือนมกราคม 2560 จํานวน 671 กลุ�ม 
 ท�านจะเห็นว�าเราจัดต้ังบริษัทครบ 76 จังหวัดในเดือนพฤศจิกายน 2559   
ท่ีผ�านมา ตัวเลขนี้จะเคลื่อนเร็วมากยิ่งข้ึน 
 3.1.2 การสนับสนุนกลุ�มเปmาหมาย คสป. และบริษัทฯ ได!สนับสนุนให!กลุ�มเปmาหมาย     
มีรายได!เพ่ิมข้ึนจนถึงปSจจุบัน จํานวน 393 กลุ�ม เปOนเงิน 254,506,582 บาท เปOนรายงานผู!ว�าราชการ
จังหวัดแต�ละจังหวัดรายงานเข!ามาท่ีส�วนกลาง 
  3.1.3 ผลการประเมินความสําเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ  
ประชารัฐจังหวัด ณ เดือน กุมภาพันธ� 2560 สรุปดังนี้ 
 จังหวัดท่ีมีผลความก!าวหน!าระดับดี (เขียว) จํานวน 17 จังหวัด  
 จังหวัดท่ีมีผลความก!าวหน!าระดับปานกลาง (เหลือง) จํานวน 26 จังหวัด
 จังหวัดท่ีมีผลความก!าวหน!าระดับน!อย (แดง) จํานวน 33 จังหวัด  
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 พลเอก อนุพงษ� เผ�าจินดา หัวหน!าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม มีข!อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า ผลการประเมินถ!าจังหวัดท่ีได!น!อยจะเปOนอย�างไร มีการลงโทษหรือไม� การประเมินต!อง
ใช!มืออาชีพ และอาจต!องมีการจัดต้ังคณะทํางานด!านการประเมิน เพ่ือให!เกิดความน�าเชื่อถือ  
 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน!าทีมภาคเอกชน มีข!อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า 
คณะทํางานฯ ได!ลงไปในพ้ืนท่ีและแจ!งสัญญาณการประเมินว�าจะประเมินอย�างไร ทําให!ชุมชน คณะทํางาน
จังหวัด และบริษัทฯ มีความต่ืนตัว ตอนนี้กําลังเปOนการทําความเข!าใจเบ้ืองต!นว�าจะประเมินในลักษณะไหน
อย�างไร ยังไม�ได!ขีดเส!นหรือกฎว�าจะให!คุณให!โทษอย�างไร แต�เปOนเพียงการกระตุ!นการรับรู! ไปในเชิงบวก 
 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช� เลขานุการร�วมภาครัฐ มีข!อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า 
การประเมินเรามี 2 ลักษณะคือเชิงปริมาณ คือ การประเมินเขียว เหลือง แดง และการประเมินเชิงคุณภาพ  
ซ่ึงจะประเมินสุดท!ายคือ เดือนกันยายน 2560 การท่ีเราวัดแบบนี้เปOนการกระตุ!นจังหวัดให!เอาใจใส�ชุมชน    
ท่ีเปOนกลุ�มเปmาหมาย ลักษณะท่ี 2 คือการวัดเชิงคุณภาพ ขณะนี้คณะทํางานฯ กําลังประสานกับ NIDA ซ่ึงจะมา
ช�วยประเมินในเรื่องคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 3.2 ผลการดําเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ%การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 
ประชารัฐประจําเดือนกุมภาพันธ% 2560 
 นายประวิช สุขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชน ได!รายงานผลการเนินงานตามแผนการ
ประชาสัมพันธ�การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจําเดือนกุมภาพันธ� 2560 ต�อท่ีประชุมว�า 
 ตามแผนการประชาสัมพันธ�การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ท่ีกําหนด
ดําเนินการใน 4 เรื่อง คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และการติดตาม
สนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนท่ี จํานวน 7 จุด การจัดประชุมทางไกลผ�านระบบวีดิโอคอนเฟอร�เรนซ� จํานวน      
9 ครั้ง การจัดทําวีดิทัศน� และการจําทําเอกสารประชารัฐฉบับสมบูรณ� ดําเนินการไปแล!ว ดังนี้ 
 3.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และการ
ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเพ่ือสร!างความเข!าใจและให!ข!อเสนอแนะในการทํางาน กลุ�มเปmาหมาย 
ได!แก� กรรมการบริษัทฯ กรรมการผู!จัดการบริษัทฯ และ คสป. ดําเนินการแล!ว 2 จุด ๆ ท่ี 1  ณ จังหวัดนครปฐม 
และเพชรบุรี ระหว�างวันท่ี 3 - 5 กุมภาพันธ� 2560 ประกอบด!วยจังหวัดในเขตตรวจราชการท่ี 4, 5 และ 9 
รวม 12 จังหวัด และจุดท่ี 2 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชลบุรี ระหว�างวันท่ี 24 – 25 กุมภาพันธ� 
2560 ประกอบด!วยจังหวัดในเขตตรวจราชการท่ี 1, 3 และ 18 รวม 13 จังหวัดรวม 2 จุด จํานวน 25 
จังหวัด 

 3.2.2 การนําเสนอแนวทางการทํางานสานพลังประชารัฐ E3 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

หัวหน!าทีมภาคเอกชน คณะทํางานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ได!เข!าร�วมประชุมและนําเสนอ  
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ต�อภาครัฐและภาคเอกชน ในเวที APEC Business 
Advisory Council (ABAC) ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ� 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีผู!เข!าร�วมประชุม
เปOนผู!แทนจากกว�า 20 ประเทศรับฟSง และได!รับการตอบสนองเปOนอย�างดี 
 3.2.3 การจัดประชุมทางไกลผ�านระบบวีดิโอคอนเฟอร�เรนซ� ดําเนินการไปแล!ว 2 ครั้ง  
โดยมี ผู!แทน คสป. กรรมการผู!จัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ จังหวัดในเขตตรวจราชการ 1, 2, 3, 7, 12     
รวมจํานวน 22 จังหวัด เข!าร�วมประชุม เปOนการตอบคําถามเพ่ือให!การดําเนินการไม�เปOนท่ีติดขัด 
 3.2.4 คู�มือประชารัฐรักสามัคคี ฉบับประจําปPพุทธศักราช 2559 ซ่ึงเม่ือครั้งท่ีแล!ว
ได!รับคําแนะนําจากท�านหัวหน!าทีมภาครัฐในการเพ่ิมเติมให!เปOน 4.0 ให!เรียบร!อย และพิมพ�เผยแพร�ต�อไป 
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ขณะนี้ดําเนินการเสร็จเรียบร!อยแล!ว  มีการเพ่ิมเติม QR code เข!าสู� VDO archive ซ่ึงได!เรียบเรียงเรื่องราว
และการดําเนินการตลอดปPท่ีผ�านมา รวมถึงการลงพ้ืนท่ีแต�ละจังหวัดด!วย จัดพิมพ�แล!วชุดแรก 10,000 เล�ม 

 3.2.5 การจัดทําวีดิทัศน�ประมวลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ    
ประชารัฐ ปP 2559 ดําเนินการตามท่ีท�านหัวหน!าทีมภาครัฐสั่งการไว! ในการประชุมครั้งก�อน โดยจัดทําวีดิทัศน�
ประมวลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปP 2559 เพ่ือดําเนินการเผยแพร�ร�วมกับ
เอกสารคู�มือของปP 2559 และได!จัดทําเสร็จเรียบร!อยแล!ว และฉายให!รับชมเม่ือสักครู�นี้ 
 

 พลเอก อนุพงษ� เผ�าจินดา หัวหน!าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม ให!ข!อคิดเห็น
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า ขอนําเสนอในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบท้ัง 2 ส�วน คือ หนังสือ และวีดิทัศน� ความ
ยาวไม�เกิน 5 นาที โดยให! กรมการพัฒนาชุมชน เสนอมาท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให!เสนอเข!ามา
บรรจุเข!าวาระประชุมคณะรัฐมนตรี อาจจะต!องเปOนสัปดาห�ต�อไปอย�างเร็วสุด  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 3.3 แผนยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวโดยชุมชนอย�างยั่งยืน (CBT Thailand) 
  นายพงษ�ภาณุ เศวตรุนทร� ปลัดกกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา ได!นําเสนอต�อท่ี
ประชุมว�า แผนยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวโดยชุมชนอย�างยั่งยืน (CBT Thailand) คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 
31 มกราคม 2560 รับทราบ และมอบหมายหน�วยงานต�าง ๆ ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข!องต�อไป  
  เราจะยึดหลักท่ีจะทําให!ประชาหลุดจากความยากจนคือหนทางในเชิงพาณิชย�        
เชิงธุรกิจ จะมีการใช!เครื่องมือของการท�องเท่ียวเข!าไปสร!างความเข!มแข็งให!กับชุมชน 2 ด!านคือ 1) ด!าน 
Supply side คือ กําหนดเกณฑ�มาตรฐานด!านการท�องเท่ียว เกณฑ�การประเมินศักยภาพชุมชน ขณะนี้ได!มีการ
เห็นชอบเปOนรูปธรรม และมัคคุเทศก�ชุมชน มีการใช!กฎหมายมัคคุเทศก�และธุรกิจนําเท่ียวกําหนดพ้ืนท่ี
มัคคุเทศก�เฉพาะชุมชนนั้น ซ่ึงจะได!รับการผ�อนปรนมาตรฐานจากมาตรฐานท่ัวไป กําลังเตรียมการท่ีจะออก
ประกาศในพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดมัคคุเทศก�ชุมชน 2) ทางด!าน Demand side กําลังจะทํา Business matching 
คือ ให!ทํา 1 บริษัทนําเท่ียว 1 ชุมชน ต!องจับคู�กันให!ได! 
  พันเอก นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู! อํานวยการองค�การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (องค�การมหาชน) นําเสนอต�อท่ีประชุมว�า 
  3.3.1 วิสัยทัศน� “การท�องเท่ียวโดยชุมชนของไทยพัฒนาสู�สากลอย�างมีเอกภาพ    
บนฐานการรักษาและจัดการทรัพยากรชุมชนอย�างยั่งยืนสู�ชุมชนแห�งความสุข” 
  3.3.2 ยุทธศาสตร� แนวทางดําเนินงานของ CBT Thailand แบ�งเปOน 5 ส�วน ดังนี้ 
  1) พัฒนาคน : เสริมสร!างทักษะและความสามารถของบุคลากรในชุมชนให!มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง 
  2) เพ่ิมมูลค�าและคุณค�าทรัพยากรท!องถ่ิน : ส�งเสริมการเพ่ิมคุณค�าและมูลค�า
ทรัพยากรชุมชนสู�การท�องเท่ียวท่ีเปOนเอกลักษณ� พร!อมเปOนต!นแบบการเรียนรู!ด!านการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
  3)  ส�งเสริมการตลาด : พัฒนาการบริหารจัดการตลาดการท�องเท่ียวโดยชุมชน     
ท่ีมุ�งเน!นการสร!างสมดุลของความสุขท้ังของคนในชุมชนและนักท�องเท่ียว 
  4) พัฒนากลไกขับเคลื่อนการท�องเท่ียวโดยชุมชน : พัฒนากลไกการขับเคลื่อน 
ระบบการบริหารจัดการและการทํางานเชื่อมโยงเครือข�ายประชารัฐท่ีมีเอกภาพ ม่ันคงและยั่งยืน 
  5) วัดผลความสุขของชุมชนและนักท�องเท่ียว : พัฒนาดัชนีวัดความสุขระหว�าง
ชุมชนและนักท�องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาสู�การเปOนแหล�งเรียนรู!ในภูมิภาคอาเซียน 
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  3.3.3 องค�ประกอบคณะอนุกรรมการการท�องเท่ียวโดยชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ 
ภายใต!คณะกรรมการนโยบายการท�องเท่ียวแห�งชาติ 
   ภาควิชาการ ประกอบด!วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� มูลนิธิสถาบัน
การท�องเท่ียวโดยชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
   ภาครัฐ ประกอบด!วย กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา กรมการท�องเท่ียว    
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย องค�การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (องค�การ
มหาชน) สํานักงานส�งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค�การมหาชน) กรมการพัฒนาชุมชน  กรมส�งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล!อม กรมส�งเสริมการเกษตร กรมส�งเสริมวัฒนธรรมกรมส�งเสริมอุตสาหกรรมสถาบันพัฒนา
องค�กรชุมชน (องค�การมหาชน) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติกรมส�งเสริม
การปกครองท!องถ่ิน  กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป�า และพันธุ�พืช 
   ภาคเอกชน ประกอบด!วย สภาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย
สมาคมไทยท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�และผจญภัย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด  
   ภาคประชาชน  ประกอบด!วย เครือข�ายการท�องเท่ียวโดยชุมชนภาคอีสาน 
สมาคมการท�องเท่ียวโดยชุมชนภาคเหนือ ชมรมเครือข�ายส�งเสริมการท�องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีพิเศษ 
เครือข�ายการท�องเท่ียวโดยชุมชนอันดามัน 
  3.3.4 การบูรณาการบทบาทหน!าท่ีหน�วยงานในคณะอนุกรรมการการท�องเท่ียวโดยชุมชน  
   ฐานทรัพยากรท!องถ่ิน ประกอบด!วย กรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน        
กรมส�งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน กรมส�งเสริมวัฒนธรรม กรมอุทยานแห�งชาติฯ กรมส�งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล!อม สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 
    เพ่ิมมูลค�าด!วยการท�องเท่ียว ประกอบด!วย กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา
กรมการท�องเท่ียว  อพท. สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน  สกว. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ 
    นําเสนอสู�ตลาด ประกอบด!วย การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย สํานักงานส�งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ สภาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย สมาคมไทยท�องเท่ียว         
เชิงอนุรักษ�และผจญภัย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด 
  3.4.5 ความท!าทายทางทัศนคติ การพัฒนาการท�องเท่ียวโดยชุมชน  
   พัฒนาให!ดีบนวิถีชุมชน : รายได!หลักยังอยู� คู�กับรายได!เสริม ประสานชุมชน
ก�อนไปเยี่ยมเยือน 
   เคารพความมีศักด์ิศรี : เสมอกันนักท�องเท่ียวคือผู!มาเยือนชุมชนคือเจ!าบ!าน
ชุมชนไม�ได!มีไว!ให!ปกครอง มีความสุขท้ังนักท�องเท่ียวและชุมชน 
  พลเอก อนุพงษ� เผ�าจินดา หัวหน!าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม ให!ข!อคิดเห็น
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า คณะทํางานก็จะถือยุทธศาสตร�นี้เอาไปพัฒนาการท�องเท่ียวของเรา การทํางานในพ้ืนท่ี
ต!องไปจับมือกับการท�องเท่ียวจังหวัด และไปทํางานร�วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง กรมส�งเสริม 
การปกครองท!องถ่ิน ทุกฝ�ายต!องช�วยกันทํา 
  นายพงษ�ภาณุ เศวตรุนทร� ปลัดกกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา ให!ข!อคิดเห็นเพ่ิมเติม
ในประเด็นนี้ว�า เรื่องโมเดลท่ีจะจับคู�ระหว�างภาคธุรกิจกับภาคชุมชน ต!องระวัง คือ ต!องเปOน supply base 
เท�านั้น คือให!ธุรกิจมาครอบงําชุมชนอาจเปOนอันตรายอย�างยิ่ง ดังนั้นอาจจะต!องขออนุญาตหารือกับประชารัฐ
รักสามัคคี ว�าโมเดลท่ีเหมาะสมนั้นเปOนอย�างไร 
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน!าทีมเอกชน ประธานร�วมในการประชุม ได!ให!ข!อคิดเห็น
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า ในเกณฑ� 5 ด!าน 100 ข!อ เปOนแนวทางเดียวกันกับคณะทํางาน การท่ีภาคเอกชนเข!า
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มาเก่ียวข!อง และทําให!เกิดความเดือดร!อนในรูปแบบต�างๆ ต�อคนในชุมชน เปOนข!อเท็จจริง แต�ต!องค�อยๆ       
มีโอกาสรับทราบจะเห็นว�า การทํางานของการท�องเท่ียวโดยชุมชนในแต�ละพ้ืนท่ีมีรายละเอียดต�างกัน ตัวบุคคล
ในชุมชนต!องถามว�า มีความต!องการอย�างไร บางทีอาจจะได!รับการแนะนําท่ีผิดไป ยกตัวอย�าง การท�องเท่ียว
ชากแง!ว ชลบุรี มาเปOนเกณฑ� เนื่องจากดึงความเปOนจีน เปOนจุดขาย ขณะนี้อยู�ระหว�างทางจะเลือกกลุ�ม
นักท�องเท่ียวชาวจีน หรือชาวไทย 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 

 4.1 ความคืบหน!าการดําเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐของจังหวัด โดย คสป.          
ท่ีมีความก!าวหน!าในการนํานโยบายสู�การปฏิบัติ 1 จังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี) 
  นางฉัตรพร  ราษฎร�ดุษดี ผู!ว�าราชการจังหวัดเพชรบุรี รายงาน ต�อท่ีประชุมว�า จังหวัด
เพชรบุรีมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
 4.1.1 ความคืบหน!าการดําเนินงานของ คสป.เพชรบุรี 
  ในส�วนของ คสป. คือ กรรมการสานพลังประชารัฐของจังหวัดจะมีองค�ประกอบ
เหมือนกันทุกจังหวัด 5 ภาคส�วน แต�สิ่งท่ีเพชรบุรีทําต้ังแต� คือ ให!มีการประชุมทุกเดือน ผู!ว�าเปOนประธานด!วย
ตัวเองมีวาระประจํา วาระจร วาระหารือ โดยมีกรรมการ 5 ภาคส�วนอยู�แล!ว และจะมีผู!เก่ียวข!องเข!ามาด!วย   
ในแต�ละจังหวัดจะมีคณะเดียวท่ีผู!ว�าฯ นั่งหัวโต�ะ คือ ได!รับมอบหมายให!ดูแล 12 คณะ ในการประชุม คสป.   
จะมีส�วนราชการท่ีเปOนตัวแทน ยกตัวอย�าง D1 ท่ีมีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงวิทยาศาสตร� และ SCG แต�จังหวัด
ไม�มีหน�วยงานเหล�านั้น ก็จะให!พาณิชย�จังหวัดเปOนผู!ดูแล รับงานแทนหน�วยงานส�วนกลาง เคยดูผลงานบาง
เดือนบางครั้งไม�มี หมายความว�ายังไงรึเปล�า ถ!าไม�มีก็ต!องประสานส�วนกลางของแต�ละหน�วย แล!วดูว�ามีการ   
ส�งเนื้องานอะไรมารึเปล�า ขณะเดียวกันไม�มีก็ควรทําให!มี อย�างการพัฒนานวัตกรรมซ่ึงทางกระทรวงวิทยาศาสตร� 
ทําอยู� วว.ทําเยอะมาก แต�การเชื่อมลงมาท่ี คสป. จังหวัด ความเข่ือมโยงอยู�ตรงไหน ดังนั้น ส�วนหนึ่งในการ
ทํางาน คสป. คือ ติดตาม กํากับ ดูแลการทํางานของหน�วยงานของทุกคณะ ท่ีลงไปทํางานในระดับจังหวัด  
  กลไกการทํางาน ภาครัฐมีจุดแข็งมีกฎในการทํางานท่ีช�วยทํางาน คสป.         
ได!ภาคเอกชน เขาเห็นอะไรท่ีภาครัฐไม�เห็นในเชิงรูปธรรมมากกว�า ภาควิชาการมี 3 สถาบันการศึกษา
ประกอบด!วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Stamford และศิลปากร ซ่ึงช�วยมากในแง�ของการท�องเท่ียว        
โดยชุมชน ช�วยบุคลากรท่ีมีความรู!สิ่งเหล�านี้เวลาเข!ามาใน คสป. ทําให!ข้ันตอนการทํางานชัดเจน ตอนนี้รวม
กลุ�มเปmาหมายได! 30 กลุ�ม ส�วนผลการดําเนินงานท่ี คสป. ทําก็จะมีเรื่องการคัดเลือกวัตถุดิบ เช�น ต!นตาลท่ี  
บ!านถํ้ารงค� ขนมหม!อแกง/การสร!างองค�ความรู!ขอจากหน�วยงานต�าง ๆ เช�น D5 กระทรวงอุตสาหกรรมคัดเลือก
หมู�บ!านสร!างสรรค� เราก็ไปร�วมด!วย มีอะไรท่ีประชารัฐควรรับรู!รับทราบ 
  พลเอก อนุพงษ� เผ�าจินดา หัวหน!าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม        
มีข!อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า คณะสานพลังประชารัฐ 12 คณะ ท้ัง D และ E คณะเราค�อนข!างอยู�ใน
กลุ�มนํา ท�านผู!ว�าราชการจังหวัด ก็ต!องบูรณาการทุกภาคส�วนในจังหวัดเหมือนกับพัฒนาการจังหวัด เหมือนกับ
คณะทํางาน กรอ.ทุกจังหวัด ท่ีสําคัญเพ่ิมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการเข!าไปอยู�ด!วยในนี้
กระทรวงมหาดไทยทําหน!าท่ีสรุปและเสนอความคืบหน!าเข!า ครม.ทุกครั้ง 
 4.1.2 การดําเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสากิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
 นายกรัณย�  นิยมกิจ กรรมการผู!จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรีฯ 
นําเสนอต�อท่ีประชุมว�า ผลการดําเนินงานประชารัฐเพชรบุรี ในรอบ 10 เดือน ทํางานกับ คสป.อย�างเหนียวแน�น 
และจัดต้ังคณะสนับสนุนการดําเนินงาน 7 คณะ การประชุมคณะกรรมการในรอบ 10 เดือน จํานวน 11 ครั้ง 
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ลงพ้ืนท่ีไม�น!อยกว�า 30 ครั้งในรอบ 10 เดือน มีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีปรากฏใน slide ข!อมูล จปฐ รายได!เพ่ิมข้ึน
ของชุมชนเฉลี่ย 14-40 เปอร�เซนต� ดร.สมยง โต�ะทอง นักวิจัยท�องเท่ียวค!นพบ 3 มิติ คือ นอกจากเรื่องรายได!
ทางเศรษฐกิจ มีเรื่องการกระจายรายได!แก�ชุมชน มีความเข!มแข็งของการจัดต้ังคณะทํางานในระดับตําบล    
จิตอาสา แกนนําอิสระทางธรรมชาติ เข!ามาเปOนคณะกรรมการ พบว�าคนเหล�านั้นภูมิใจในการอนุรักษ�พ้ืนท่ี   
 1) กลุ�มเปmาหมายท่ีดําเนินการในปP 2559 
 (1) ด!านการเกษตร 
 - กลุ�มแพปลา ธนาคารปู  ต.แหลมผักเบ้ีย 
 - กลุ�มชุมชนทุ�งยาว อ.แก�งกระจาน  
  (2) ด!านการแปรรูป 
  - ชุมชนเตาตาลบ!านถํ้ารงค�  
  - กลุ�มขนมหวานเมืองเพชร ชุมชนสํามะโรง  
  (3) ด!านการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
  - ชุมชนบ!านถํ้ารงค� ต.ถํ้ารงค�  
  - ชุมชนแหลมผักเบ้ีย ต.แหลมผักเบ้ีย  
  - ชุมชนถํ้าเสือ อ.แก�งกระจาน 
 2) ผลลัพธ�ทางเศรษฐกิจท่ีชุมชนได!รับ ปP 2559 
  (1) กลุ�มแพปลา ธนาคารปู  ต.แหลมผักเบ้ียเดิมมีรายได!จากข!อมูล จปฐ.        
ปP 2559  จํานวน 65,251 บาท/คน/ปP จากการประเมินในเดือนมกราคม 2560 มีรายได! เพ่ิมข้ึนเปOน 
89,608  บาท/คน/ปP   
  (2) ชุมชนตําบลถํ้ารงค�เดิมมีรายได!จากข!อมูล จปฐ. ปP 2559 จํานวน 
54,814 บาท/คน/ปP จากการประเมินในเดือนมกราคม 2560 มีรายได! เพ่ิมข้ึนเปOน 65,600  บาท/คน/ปP   
  (3) ชุมชนขนมหวานตําบลสํามะโรงเดิมมีรายได!จากข!อมูล จปฐ. ปP 2559 
จํานวน 109,708 บาท/คน/ปP จากการประเมินในเดือนมกราคม 2560 มีรายได! เพ่ิมข้ึนเปOน 125,000 บาท/
คน/ปP 
  3) กําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปP 2560 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 (1) ข้ันตอนท่ี 1 ค!นหาชุมชนเพ่ิมเติม ขับเคลื่อนแผนงบประมาณกลุ�ม
จังหวัด 32 ล!านบาท 
   (2) ข้ันตอนท่ี 2 ร�วมจัดโครงการ 3 ด!าน การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว การ
อบรมมัคคุเทศก� และการสร!างมาตรฐานสินค!าและบริการ 
   (3) ข้ันตอนท่ี 3 สร!างและพัฒนาเพชรบุรีแบรนด� และร�วมสร!าง SHOP 
ประชารัฐเพชรบุรี     ณ ตลาดดงยาง 
   (4) ข้ันตอนท่ี 4 พัฒนามูลค�าเพ่ิมสินค!าและบริการเชื่อมโยงกับช�องทาง
ตลาดออนไลน� E-Catalog และบริษัทนําเท่ียวชุมชน 
  4) กลุ�มเปmาหมายท่ีจะดําเนินการสนับสนุนใน ปP 2560  ดังนี้ 
   (1) ด!านการเกษตร 
 - กลุ�มเกษตรอินทรีย�  ต.ช�องสะแก 
 - กลุ�มข!าวอินทรีย�  ต.ไร�มะขาม 
   (2) ด!านการแปรรูป 
 - ชุมชนปลาสลิด หมู�ท่ี 5 ต.หนองปลาไหล  
 - กลุ�มสาหร�ายผักกาด ต.บางแก!ว  
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 - กลุ�มแปรรูปน้ําตาลมะพร!าว หมู� 4 ต.หนองปลาไหล  
   (3) ด!านท�องเท่ียวโดยชุมชน 
 - ชุมชนหนองปลาไหล  อ.เขาย!อย 
 - ชุมชนหุบกะพง อ.ชะอํา 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.2 ความคืบหน!าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัดท่ีมีความก!าวหน!า     
ในการดําเนินงาน 2 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรี) 
        กรรมการผู!จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
รายงานความคืบหน!าการดําเนินงาน จํานวน 2 จังหวัด ได!แก� จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรีดังนี้ 
 4.2.1 จังหวัดจันทบุรี 
   นายชายพงษ� นิยมกิจ กรรมการผู!จัดการบริษัทประชารัฐฯ จันทบุรี รายงานต�อ
ท่ีประชุมว�า 
  1) บริษัทฯ กําหนดวัตถุประสงค�ในการสนับสนุนกลุ�มเปmาหมาย ดังนี้ 
  (1) เสริมสร!างรายได!และสร!างความแข็งแกร�งให!กับชุมชนผู!ผลิตกลุ�มสินค!า
และบริการท่ีสร!างจากคุณค�าของความเปOนจันทบุรี โดยผ�านนวัตกรรมและแนวทางการตลาดท่ีทันสมัยเพ่ือ
นําไปสู� การดําเนินธุรกิจท่ียั่งยืน 
  (2) สร!างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนธุรกิจให!กับผู!ประกอบการชาวจันท�   
โดยใช!หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู�จุดหมายของความยั่งยืน กลุ�มเปmาหมายทางธุรกิจ ประกอบด!วย
ผู!ประกอบการในจังหวัด คนจันท� คนไทย คนต�างชาติ คนท่ีให!เกียรติและให!ความสําคัญกับคุณค�าของสินค!า    
และบริการ คนท่ีชื่นชมการผสมผสานภูมิปSญญาและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค�าสินค!าและบริการ 
  2) แนวทางการดําเนินงาน 
    บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จันทบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด เน!น
วัฒนธรรม “อาหาร” เปOนเครื่องมือในการเล�าเรื่องราวท่ีเปOนเอกลักษณ� วิถีชีวิตของชุมชน ดําเนินงานร�วมกับ
มหาวิทยาลัย ราชภัฎรําไพพรรณี ชุมชนริมคลองหนองบัว ชุมชนบางกะจะ ชุมชนเกษตรเขาบายศรี ชุมชนชอง
ชุมชนเกษตรอินทรีย�รัฐไท ชุมชนสอยดาวใต! ชุมชนเกษตรคลองพลู ชุมชนริมน้ําจันทบูร 
  3) กลุ�มเปmาหมาย 
 (1) ด!านการเกษตร ได!แก� เกษตรผลไม!พรีเม่ียมปลอดภัย (Premium 
Tropical Fruits) สินค!าเกษตรอินทรีย� (Organic Product) 
 (2) ด!านการแปรรูป ได!แก� เสื่อจันทบูร (Chanthaboon Woven Reed)    
การแปรรูปผลไม!ด!วยนวัตกรรม (Processed Fruits Innovation) 
 (3) ด!านการท�องเทียวโดยชุมชน ได!แก� ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว 
(Nongbua Community) ชุมชนเกษตรเพ่ือการท�องเท่ียว (Agricultural Tourism) 
  4) กลยุทธ�การดําเนินธุรกิจ (Business Strategy) 
   (1) สร!างตราสินค!าเพ่ือเปOนตัวอย�างในการพัฒนาผลิตภัณฑ�และการสร!าง     
ตราสินค!าให!กับผู!ประกอบการจันทบุรี โดยผู!ประกอบการภายในจังหวัดเปOนผู!ผลิตสินค!านําร�องต�าง ๆ ตามกลุ�ม
สินค!า ในแนวทาง บริษัท ประชารัฐฯ 
   (2) สร!างตลาดพรีเม่ียม (Outlet for Premium Product) ให!กับสินค!า
การเกษตรและสินค!าท!องถ่ินของจังหวัดจันทบุรีท้ังรูปแบบ offline และ online 
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 (3) เสริมองค�ความรู!ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ�ต�าง ๆ  
 (4) เชื่อมโยงธุรกิจระดับท!องถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ เม่ือผู!ประกอบการมีความพร!อมในการปรับตัวเองสู�เวทีระดับชาติ และระดับโลก 
 สร!างตราสินค!าเพ่ือเปOนตัวอย�างในพัฒนาผลิตภัณฑ�และการสร!างตราสินค!าให!กับผู!ประกอบการ
จันทบุรี “ผลจันท� สร!างตลาด เติมความรู! สู�โลกกว!าง” 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.2.2 จังหวัดชลบุรี 
   นางสุดใจ ผ�องแผ�ว กรรมการผู�จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรีฯ 
นําเสนอต�อ ท่ีประชุม ดังนี้ 
  1) กําหนดบทบาทของบริษัทฯ เปOนท่ีปรึกษา เปOนตัวกลางเจรจาการค!า        
ผู!ประสานงาน สําคัญในการสร!างความเข!าใจกับกลุ�มเปmาหมายท้ัง 3 กลุ�มงาน เกษตร แปรรูป และท�องเท่ียว
โดยชุมชน ผ�าน 5 กระบวนการ 
  2) กระบวนการดําเนินงาน 
 - ค!นหากลุ�มเปmาหมายท่ีพร!อมจะเข!าร�วมโครงการ เพ่ือพัฒนาผลผลิต และ
การตลาด  
 - รับฟSงปSญหาในการผลิต แรงงาน พร!อมแนวโน!มทางการตลาดท่ีราคา
ผลิตภัณฑ�จะตกตํ่าลง ในระยะเวลาอันสั้นนี้ 
 - สร!างการรับรู!และความเข!าใจในบทบาทหน!าท่ีของบริษัทฯ ท่ีจะสามารถ        
ให!การสนับสนุนกลุ�มเปmาหมาย 
 - ให!องค�ความรู!ทางด!านการแปรรูป การตลาดพร!อมท้ังแผนการพัฒนา 
เพ่ือให!กลุ�มเปmาหมายเข!าใจแนวทางชัดเจน และ ทราบถึงจุดอ�อนท่ีอาจมองข!ามไป 
  3) เปmาหมายการดําเนินงานของจังหวัด มีหลักการง�าย ๆ 2 แนวคิด คือการ
เพ่ิมรายได! บนความสุข หมายความว�า การท่ีกิจกรรมทุกอย�างท่ีลงไปทํา กลุ�มเปmาหมายต!องยินดี ยินยอมทํา
ร�วมกัน และการเข!าถึงเข!าใจ สิ่งสําคัญคือต!องลงไปสัมผัสชุมชนและพ้ืนท่ี  
  (1)  ด!านการเกษตรจํานวน 3 กลุ�มเปmาหมาย คือ 
   - rebranding สับปะรดศรีราชา ขายเปOนลูกผ�านระบบ modern 
trade และทุกผลจะต!องมีตราแบรนด�การันตีของจังหวัดและ GI สับปะรดศรีราชาท่ีอร�อยท่ีสุดมีคุณสมบัติ
อย�างไร วันไหนอร�อยท่ีสุด การวิจัยระบุว�าต!องทานหลังจากตัดภายในวันท่ี 4 และสับปะรดมือหนึ่งต!องทาน
ภายใน 5 วัน สับปะรดมือสองทานภายใน 8 วัน สิ่งเหล�านี้หลายรายไม�ทราบ ไม�รู!เรื่องเทคโนโลยีการยืดอายุ 
เม่ือนําไปวางท่ีโมเดิร�นเทรด  
   - ปลานิล แปลงใหญ� โดยลงไปช�วยลดต!นทุนการผลิตอาหารปลา  
ปลานิลท่ีอร�อยท่ีสุดเปOนยังไง ปลานิลของอําเภอพานทองกับจังหวัดอ่ืนทําไมขายดีกว�า เพราะผู!เลี้ยงไม�เคย
วิเคราะห�ปลานิลว�าดียังไง เคยวัดค�าความหวาน ขนาด ลักษณะอย�างไรถึงอร�อย คุณค�าทางโภชนาการเคยทํา
หรือไม� ข!อดีของปลานิลท่ีอําเภอพานทอง อร�อย สะอาดมาก ไม�มีกลิ่นโคน การวิจัยเปOนสิ่งสําคัญของการค!า  
ในยุกต�นี้ ฝากกรมประมง  
   - ข!าวปลอดภัย ข!าวหอมมะลิต!นแรกในโลกอยู�ท่ี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
“ข!าวพิเศษ สําหรับคนพิเศษ” นําข!าวผ�านช�องทาง e-commerce ในระบบ member สํารวจข!อมูลจากเพ่ือน
ท่ีค!าข!าวส�งออกท่ัวโลก ประธานหอการค!าก็ส�งข!าวออกท่ัวโลก ข!าวเก่ียวสด สีสด วางแผนเพาะปลูก  
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   (2) ด!านการแปรรูปจํานวน 2 กลุ�มเปmาหมาย  
   - จักสานพนัสนิคม 
   - แปรรูปสัปปะรด ปSญหาสับปะรดล!นตลาด คือ ภาวะเศรษฐกิจโลก 
และไม�เคยมีการวางแผนเรื่องการผลิต ไม�มีการจัดการ ทางออกต!องมีการแปรรูป เม่ือมีการสนับสนุนผลผลิต
การเกษตร  
   (3) ด!านการท�องเท่ียวโดยชุมชนจํานวน 4 กลุ�มเปmาหมาย คือ 
   - ชุมชนจีนโบราณบ!านชากแง!ว มีความพร!อมมาก ต!องมีความน�าต่ืนตา
ต่ืนใจเพ่ิมข้ึน ทันกระแสเซลฟP> อยากให!มีโรงเต๊ียมในชุมชน เปOนธีมจีนย!อนยุคจริง และอยากได!โรงหนังคืนมา
จากเอกชน ถ!าซ้ือคืนได!จะเปOนพิพิธภัณฑ�ชุมชน (โรงหนังชากแง!วราม�า ตอนนี้ทําเปOนท่ีจอดรถ)  
   - ชุมชนตะเคียนเต้ีย เปOนชุมชนเชิงวัฒนธรรม มีสิ่งหนึ่งท่ีอยากจะนําพา
ไปสู�สิทธิบัตร คือ การหุงข!าวหอมมะลิด!วยน้ํามะพร!าวอ�อน/แกงไก�กะลา โดยใช!กะลามะพร!าวอ�อนสับเปOนชิ้นๆ 
เหมือนหนังหมู ซ่ึงเปOน 2 สิ่งท่ีจะทําเปOนเชิงพาณิชย�  
   - ชุมชนประมงบางเสร�   
   - ตลาดประมงท�าเรือพลี อําเภอเมืองชลบุรี 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.3  ผลการดําเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด 
  นางต!องใจ ธนชานันท� กรรมการผู!จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) 
จํากัด รายงานต�อท่ีประชุม ดังนี้ 
 4.3.1 โครงการผ!าขาวม!าท!องถ่ินหัตถศิลปvไทย : ภาพรวมการทํางาน 
 เปmาหมายสูงสุด : สร!างรายได!ให!ชุมชนผู!ผลิตอย�างยั่งยืน 
 1) สร!างอัตลักษณ�ท่ีชัดเจน ให!ผ!าขาวม!าในแต�ละชุมชน 
 - บอกเล�าประวัติความเปOนมาของดีไซน� (วัตถุดิบ สี ลวดลาย ขนาด) 
 - สร!างการคุ!มครองทรัพย�สินทางปSญญา (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร IG) 
 2) พัฒนาสินค!าและภาพลักษณ� 
 - พัฒนาสินค!าแปรรูปให!มีความหลากหลายและรูปแบบท่ีทันสมัย 
 - ผลักดันนวัตกรรมในการออกแบบ 
 3) พัฒนากระบวนการผลิต 
 - พัฒนาองค�ความรู! (การใช!วัตถุดิบ เทคนิคการทอ การใช!สี) 
 - พัฒนาผู!ผลิตรุ�นใหม� 
 4) ขยายช�องทางตลาด 
 - สร!างฐานลูกค!ากลุ�มใหม� (เช�น คนรุ�นใหม� ต�างชาติ โรงแรม) 
 - เชื่อมโยงตลาดในระดับจังหวัด/ประเทศ/โลก 
 4.3.2 ความคืบหน!าโครงการ : workshop ชุมชนผู!ผลิตท่ีมีความโดดเด�น 
 1) คัดเลือกชุมชนผู!ผลิตท่ีมีชิ้นงานโดดเด�น 69 แห�งท่ัวประเทศ มีการแปรรูปเปOน
เนคไทผ!าขาวม!า สร!างรายได!มากกว�า 1.5 ล!านบาท  
 2) จัด Workshop 3 วัน (วันท่ี 13-15 ก.พ.) เพ่ือเพ่ิมเติมองค�ความรู!ในด!านต�างๆ 
 - การพัฒนาอัตลักษณ�และการตลาด 
 - การใช!สีธรรมชาติ 
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 - การแปรรูป 
 - การจดลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค!า 
 3) จัดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงานและเชื่อมโยงตลาด ณ ศูนย�C-Asean 
 - ยอดจําหน�ายสินค!าท้ังสิ้นนับแต�เริ่มโครงการกว�า 1.3 ล!านบาท 
 - คําสั่งซ้ือจากบริษัทเอกชนรายใหญ� อาทิ กลุ�มโรงแรมเซ็นทารา ตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย กลุ�มบริษัทไทยเบฟ 
 4) Workshop ได!รับผลตอบรับท่ีดีจากชุมชนผู!ผลิต 
 - 100% มีความพึงพอใจในระดับสูงมาก 
 - >80% ต!องการให!มีการจัดกิจกรรมต�อเนื่องในปPต�อๆไป 
 4.3.3 แผนงานข้ันต�อไป 
 1) ผ!าขาวม!าสู�สากล  :Tokyo Fashion Week: นําสินค!าแฟชั่นผ!าขาวม!าจาก       
ดีไซเนอร�ของโครงการเข!าร�วมงาน Tokyo Fashion Week (20 – 25 มีนาคม) รวมงานแสดงของดีไซเนอร�จาก   
ท่ัวโลก เปOนงานท่ีอยู�ในอันดับ 1 ใน 5 ของโลก มีผู!เข!าชมงานประมาณ 50,000 คน และมีผู!ซ้ือกว�า 60 แบรนด�
ท่ัวโลก  
 2) รณรงค�การใช!ผ!าขาวม!าในช�วงสงกรานต� พยายามเข!าให!ถึงกลุ�มผู!บริโภครุ�นใหม�
ด!วย คือ มิกิจกรรมผ�าน  Instagram สร!างการรับรู!  
 3) จัดประกวดการสร!างสรรค�ผ!าขาวม!ารุ�นใหม� เป=ดรับสมัครชิ้นงานใหม�ต้ังแต�วันนี้ 
ถึง 15 พฤษภาคม ชิงรางวัล 4 ประเภท 1) ความโดดเด�นด!านอัตลักษณ�/วัฒนธรรม 2) วัตถุดิบธรรมชาติ           
3) ความคิดสร!างสรรค� 4) การแปรรูป  
 4.3.4  การทํางานร�วมกับกระทรวงสาธารณสุช ในการทําโครงการโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย เปOนการผลักดันเกษตรอินทรีย�และเกษตรปลอดภัย เริ่มเดือนมิ.ย. มีความร�วมมือโรงพยาบาล 18 แห�ง 
ช�วยกระทรวงสาธารณสุข วางแผนเรื่องผักปลอดภัย โดยกระทรวงดูมาตรฐานและจะให!ราคาท่ีสูงกว�า 30 
เปอร�เซนต� กรณีท่ีผักผ�านมาตรฐาน  
 4.3.5 แผนการทํางานของโครงการ ระยะท่ี 1 วันท่ี 13 มีนาคม 2560 จะมีการ
ประชุมร�วมกันระหว�างโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และประชารัฐจังหวัด 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 5.1 ร�างหลักเกณฑ�การปฏิบัติงานของ 3 กลุ�มงาน โดยอ!างอิงถึงหลักการและแนวทาง
เปmาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ ใน 17 เปmาหมาย  
  นายประวิช สุขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชน ได!แจ!งให!คณะทํางานพิจารณาและ       
มีความเห็นอย�างไรให!แจ!งมาท่ีฝ�ายเลขาเพ่ือปรับปรุง  
  พลเอก อนุพงษ, เผ�าจินดา หัวหน�าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม มีข�อเสนอให�
นําไปพิจารณาดูอีกครั้ง แล�วเสนอผ�านฝ3ายเลขานุการ และครั้งหน�านํามาสรุปเพ่ือเป6นมติ ครั้งต�อไป  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

  
 
 



 

 5.2 นัดหมายการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี 
  นายประวิช 
ครั้งท่ี 3/2560 ในวันศุกร�ท่ี 24 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 

ปDดประชุมเวลา  19.30 น. 
 
 
 
ลงช่ือ         
      (นายศุภฤกษ� แสนแก!ว)                       
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
     ผู!จดรายงานการประชุม            
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นัดหมายการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี 3/2560 
นายประวิช สุขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชน ได!นัดหมายการประชุมคณะทํางาน

24 มีนาคม 2560 ซ่ึงฝ�ายเลขานุการฯ จักได!ประสานการดําเนินงานต�อไป

   ลงช่ือ          ลงช่ือ      
                      (นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล)                        

ชํานาญการ     ผู!อํานวยการสํานักเสริมสร!างความเข!มแข็งชุมชน            
                       ผู!ตรวจรายงานการประชุม                       ผู!กลั่นกรองรายงานการประชุม              

นัดหมายการประชุมคณะทํางาน     
ซ่ึงฝ�ายเลขานุการฯ จักได!ประสานการดําเนินงานต�อไป 

ลงช่ือ       
                       (นายประวิช  สุขุม) 

          เลขานุการร�วมภาคเอกชน 
ผู!กลั่นกรองรายงานการประชุม               


